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บทคัดยอ 

  
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงคคือ      

1) เพ่ือศึกษาระดับปญหาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หลักสูตร
อิสลามศึกษา(อิบตีดาอียะฮฺ) พ.ศ.2540 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล สามจังหวัดชายแดนภาคใต 
ตามความเห็นของหัวหนางานวิชาการและครูสอนอิสลามศึกษา 2) เพ่ือศึกษาปญหาการเรียนการ
สอนอิสลามศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หลักสูตรอิสลามศึกษา(อิบตีดาอียะฮฺ)         
พ.ศ.2540 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล สามจังหวัดชายแดนภาคใต ตามความเห็นของผูบริหาร
โรงเรียน 3) เพ่ือประมวลขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาการเรียนการสอนและขอเสนอแนะ
แนวทางการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน หลักสูตรอิสลาม
ศึกษา (อิบตีดาอียะฮฺ) พ.ศ.2540 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล สามจังหวัดชายแดนภาคใต 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก 1) ประชากรที่ใชในการสัมภาษณ คือ ผูบริหารโรงเรียน
สังกัดเทศบาล สามจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 6 คน 2) ประชากรที่ใชในการตอบ
แบบสอบถาม คือ หัวหนางานวิชาการโรงเรียนสังกัดเทศบาล สามจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 
12 คน และครูสอนอิสลามศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาล สามจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 92 
คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสัมภาษณและแบบสอบถาม  

ผลการวิจัยพบวา 
1) ปญหาการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 

หลักสูตรอิสลามศึกษา (อิบตีดาอียะฮฺ) พ.ศ.2540 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ตามความเห็นของหัวหนางานวิชาการและครูสอนอิสลามศึกษาโดยภาพรวมและ
รายดานอยูในระดับปานกลาง 

2) ปญหาการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
หลักสูตรอิสลามศึกษา (อิบตีดาอียะฮฺ) พ.ศ.2540 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต ตามความเห็นผูบริหารโรงเรียนทั้ง 4 ดานพบวา ปญหาดานหลักสูตรและการ
นําไปใช คือ หลักสูตรอิสลามศึกษาไมสอดคลองกับผูเรียนและสภาพปจจุบัน ปญหาดานการ
จัดการเรียนการสอน ไดแก เทคนิคการสอนของครูสอนอิสลามศึกษาบางทานยังคงเปนรูป
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แบบเดิมไมมีความหลากหลาย ปญหาดานสื่อการเรียนการสอน ไดแก จํานวนและประเภทของสื่อ
การเรียนการสอนอิสลามศึกษาที่มีจํานวนนอย สวนปญหาดานวัดและประเมินผลนั้นมีนอยมาก 
เนื่องจากครูสอนอิสลามศึกษาไดดําเนินการวัดและประเมินผลตามจุดมุงหมายและผลการเรียนรูที่
คาดหวังที่ไดกําหนดไวในหลักสูตร  

3) ขอเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน หลักสูตรอิสลามศึกษา(อิบตีดาอียะฮฺ) พ.ศ.2540 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
สามจังหวัดชายแดนภาคใต ตามความเห็นของหัวหนางานวิชาการและครูสอนอิสลามศึกษา คือ
จัดทําหลักสูตรอิสลามศึกษาท่ีตอเนื่องกันตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา
และมีความสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชน ใหมีการจัดอบรมบุคลากรทุกป 
ผูบริหารและกรมการปกครองทองถ่ินควรเขาใจบริบทการเรียนการสอนอิสลามศึกษา สวน
ขอเสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน 
หลักสูตรอิสลามศึกษา(อิบตีดาอียะฮฺ) พ.ศ.2540 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต ตามความเห็นของหัวหนางานวิชาการและครูสอนอิสลามศึกษา คือ ควรจัดทําหลักสูตรที่
เหมาะสมกับพื้นฐานของผูเรียนและตามสภาพความเปนจริง และควรเนนความรู ทักษะและ
ภาคปฏิบัติ  
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ABSTRACT 
 

This study was a survey research which was aimed to 1. Study degrees of 
problems of the teaching and learning of Islamic studies in the Curriculum of Islamic 
Studies of 1997(Ibtidaiyah) at a lower secondary education in schools in the municipality 
of three southern border provinces of Thailand according to the opinion of the school’s 
chief of the academic affairs and Islamic studies teachers. 2. Study problems of the teaching 
and learning of Islamic studies in the Curriculum of Islamic Studies of 1997(Ibtidaiyah) at 
a lower secondary education in schools in the municipality of three southern border 
provinces of Thailand according to the opinion of school administrators. 3. Find out 
recommended solutions and type of the educational provision in the Curriculum of Islamic 
Studies of 1997(Ibtidaiyah) at a lower secondary education in schools in the municipality 
of three southern border provinces of Thailand. Populations of the study were as follows; 

Six of school administrators were selected for the interview and 12 of the chief 
of the academic affairs and 92 Islamic studies teachers were selected to fill the 
questionnaires.  Instrument of the study were questionnaires and interviews.  

 
The findings were as follows; 
1. According to the opinion of the head of the academic affairs and Islamic 

studies teachers, the findings were indicated that degrees of problems of the teaching and 
learning of Islamic studies in the Curriculum of Islamic Studies of 1997(Ibtidaiyah) at a 
lower secondary education in schools in the municipality of three southern border provinces 
of Thailand were generally at the moderate level. 

2. According to the opinion of school administrators in four expects, the 
findings were showed that  problems of the teaching and learning of Islamic studies in the 
Curriculum of Islamic Studies of 1997(Ibtidaiyah) at a lower secondary education in  
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schools in the municipality of three southern border provinces of Thailand were as such: 1. 
With regards to the problem relevant to  curriculum implementation, it showed that the 
Curriculum of Islamic Studies was not consistent with learners and current situations. 2. 
With regards to a problem relevant to teaching and learning, it showed that teacher’s 
techniques of teaching were primitive not varied. 3. With regards to the problem relevant to 
teaching aids, it showed that there were few teaching aids on Islamic studies 4. With 
regards to a problem relevant to the measurement, it showed that there were very few 
problems since the measurement had been done in accordance with the standards state in the 
curriculum. 

3. With regards to recommended solutions of problems of the teaching and 
learning of Islamic studies in the Curriculum of Islamic Studies of 1997(Ibtidaiyah) at a 
lower secondary education in schools in the municipality of three southern border provinces 
of Thailand, schools administrators were of the opinion that the Islamic study curriculum 
should be the continuity of primary and secondary educations and that curriculum should 
learners and local needs. There should be annual training of educational personnel as well 
as school administrators. In addition, Local Administrative Department should clearly 
understand the context of Islamic studies instructional activities. With regards to 
recommended solutions from chiefs of academic affairs and Islamic study teachers, the 
findings were indicated that the curriculum development should be based on learners 
authentic abilities by emphasizing on both theoretical and empirical knowledge.  
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مشكلات عملية تعليمية الدراسات الإسلامية بمرحلة المتوسطة في استخدام منهج                               البحث  عنوان   
 م في مدارس ببلديات الولايات              1997عام   )   الإبتدائية      (   الدراسات الإسلامية          
 الجنوبية الحدودية الثلاثة

             نورية  راك فراد الباحثة 
  الدراسات الإسلامية             القسم

  2008      العام الجامعي

  مستخلص البحث
  

 ما يستهدف إلى و(Survey Research)أجري عن طريق الدراسة الميدانية التفقدية هذا البحث 
 :يلي

مشـكلات عملية تعليمية الدراسات الإسلامية بمرحلة المتوسطة في                   درجة   ةـدراس   .   1
ناشط الدراسية واستخدام وسائل التعليمي والتقييم بمرحلة                   المناهج الدراسية وطرق استخدامها والم                 

ببلديات     م في مدارس      1997عام   )   الإبتدائية     ( المتوسطة في استخدام منهج الدراسات الإسلامية                
الولايات الجنوبية الحدودية الثلاثة حسب آراء رؤساء قسم التعليم بالمدارس ومعلمي الدراسات                                         

  الإسلامية
لات عملية تعليمية الدراسات الإسلامية بمرحلة المتوسطة في مشـك  درجةةـدراس 2. 

المناهج الدراسية وطرق استخدامها والمناشط الدراسية واستخدام الوسائل التعليمية والتقييم بمرحلة 
 م في مدارس ببلديات 1997عام ) الإبتدائية(المتوسطة في استخدام منهج الدراسات الإسلامية 

 ودية الثلاثة حسب آراء مدراء المدارسالولايات الجنوبية الحد
الآراء والاقتراحات في  جمع الآراء والاقتراحات لمعالجة مشكلات عملية تعليمية و جمع .3 

بمرحلة المتوسـطة في اسـتخدام منهج الدراسات  تنظيم إدارة عملية تعليمية الدراسات الإسلامية
ات الولايات الجنوبية الحدودية الثلاثة حتى تكون  م في مدارس ببلدي1997عام ) الإبتدائية(الإسلامية 

 مدراء المدارس للمقابلة الشخصية هم العينة .1 : كما يليأما العينة لهذا البحث  فعالة وناجحة
العينة لإجراء عليهم الاستبيانات هم . 2  شخصا 6 الثلاثة عددهم بلديات الولايات الجنوبية الحدوديةب

 شخصا ، 12س تحت بلديات الولايات الجنوبية الحدودية الثلاثة عددهم رؤساء قسم التعليم بالمدار
 92ببلديات الولايات الجنوبية الحدودية الثلاثة عددهم  الدراسات الإسلامية في مدارسومعلمي 

  وأما الأدوات المستخدمة في جمع هذه المعلومات فهي المقابلة والاستبيانات شخصا

 (6)



  :حثة هي والنتائج التي توصلت إليها البا
أن مشكلات عملية تعليمية الدراسات الإسلامية بمرحلة المتوسطة في استخدام منهج 1.  

 م في مدارس ببلدية الولايات الجنوبية الحدودية الثلاثة 1997عام ) الإبتدائية(الدراسات الإسلامية 
تدل سواء كانت حسب آراء رؤساء قسم التعليم وآراء معلمي الدراسات الإسلامية على المستوى المع

 عامة وتفصيلة
بمرحلة المتوسطة في استخدام منهج  أن مشكلات عملية تعليمية الدراسات الإسلامية2.  

 م في مدارس ببلدية الولايات الجنوبية الحدودية الثلاثة 1997عام ) الإبتدائية(الدراسات الإسلامية 
  :حسب آراء مدراء المدارس تنقسم إلى أربع نواحي

لمناهج الدراسية وطرق استخدامها هي غير مناسب مع حالة الدارسين مشكلات في ا -
  وحالة اتمع الحالي

مشكلات في المناشط الدراسية هي عدم تنوع معلمي الدراسات الإسلامية في استخدام  -
 الطرق التدريس 

 مشكلات في استخدام الوسائل التعليمية هي قلة الوسائل المناسبة -
قليلة جدا وذلك بسبب قيام المعلمين بواجبام التقييمي مشكلات في ناحية التقييم  -

  الصحيح وفق المنهج    
الإقتراحات لحل مشكلات عملية تعليمية الدراسات الإسلامية بمرحلة المتوسطة في 3.  

 م في مدارس ببلدية الولايات الجنوبية 1997عام ) الإبتدائية(استخدام منهج الدراسات الإسلامية 
  :يلي  ماثة حسب آراء رؤساء قسم التعليم وآراء معلمي الدراسات الإسلامية وهي الحدودية الثلا

  ضرورة إعداد مناهج تعليمية للدراسات الإسلامية من المرحلة الإعدادية حتى المرحلة                                  -        
  الثانوية وملبية حاجات الدارسين واتمع

 تعليمية للمعلمين سنويا   إقامة الدورات التدريبية في استخدام المناهج ال-     
 وعلى مدراء المدارس والقائمين بشؤون إدراة المحلية أن يفهمو طبيعة تدريس الدراسات                                      -    

  الإسلامية في مدارس حكومية  
أما الإقتراحات في اجراء عملية تعليمية الدراسات الإسلامية بمرحلة المتوسطة في استخدام 

 م في مدارس ببلدية الولايات الجنوبية الحدودية 1997عام ) الإبتدائية(منهج الدراسات الإسلامية 
  :يلي  ماالثلاثة حسب آراء رؤساء قسم التعليم وآراء معلمي الدراسات الإسلامية وهي 

  تخطيط العملية التعليمية ملائمة مع المحتويات المقررة والوقت المخصص لها-     
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اسب مع واقع وقدرات الدارسين في كل مدارس على  إعادة النظر في المناهج التعليمية حتى تن-     
  حدة
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